



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๔๔

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๕๒๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการเลือกใช้เครื่องฟันสารเคมีควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบและใช้ประโยชน์

๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



สำนักงานป้องกันโรคติดต่อ  
เลขที่ 4961  
วันที่ ๒๔.๑๒.๒๕๖๗  
เรื่อง

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว (ก) ๒๕๖๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสม ๔๔,๓๘๗ ราย อัตราป่วย ๖๗.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑ เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันสะสม ๔๐ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๙ โดยอัตราป่วยตายสูงสุดในกลุ่มอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป การควบคุมยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยดำเนินงานตามมาตรการ ๓-๓-๑ ให้มีความครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงลาย จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงขอส่งคำแนะนำการเลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการเลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ให้แก่หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจิรศักดิ์ แยกพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๒๙๕๓ ๙๑๙๐ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/tUuBO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานป้องกันโรค  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว  
ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง



สำนักงานป้องกันจังหวัดกระบี่

เลขที่ 4๑๖3

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗

เวลา

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า กระทรวงสาธารณสุข  
แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ  
๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มี  
อายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน  
ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ  
โรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)  
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้  
และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไร้เซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากร  
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไร้เซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่  
<https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี สันติ साตร์ช่วง